



ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง เชิญชวนยื่นข้อเสนอเพื่อคัดเลือก
งานจ้างปรับปรุงพื้นที่ด้านข้างภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะจัดจ้างปรับปรุงพื้นที่ด้านข้าง
ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ ราคากลาง 644,000.- บาท (หกแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) กำหนดแล้วเสร็จ
ภายใน 120 วัน

ผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่เชิญชวนจัดจ้าง มีความสามารถตามกฎหมาย ไม่เป็น
บุคคลล้มละลาย และไม่อยู่ในระหว่างเลิกกิจการ
2. มีผลงานก่อสร้างหรืองานประเภทเดียวกันกับงานที่ต้องการจ้าง ในวงเงินไม่น้อยกว่า
300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) ต่อหนึ่งสัญญา ภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นข้อเสนอราคา
และต้องเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยเชื่อถือ
3. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
4. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ วันประกาศเชิญชวน หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรม ในการคัดเลือกจ้างครั้งนี้

กำหนดดูสถานที่และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 25 มกราคม 2553
เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 7 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำหนดยื่นข้อเสนอ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 28 มกราคม 2553 ในเวลาราชการ
ณ งานคลังและพัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยให้ผู้ยื่นข้อเสนอผนึกซองจำหน่ายถึง “ประธานกรรมการ
พิจารณาผลการคัดเลือกงานจ้างปรับปรุงพื้นที่ด้านข้างภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่” และไม่รับยื่นข้อเสนอ
ทางไปรษณีย์

กำหนดเปิดซองข้อเสนอ ในวันที่ 29 มกราคม 2553 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 7
อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารเชิญชวนยื่นข้อเสนอในราคาชุดละ 500.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่งานคลังและพัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 25 มกราคม 2553 เวลา 12.00 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5394-4181,0-5394-4110 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2553

(ลงนาม) ภัทราพร กมลเพชร

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทราพร กมลเพชร)

รองคณบดี ปฏิบัติการแทน

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์